

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๑๑๔/ว๗๒๐



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ
ถนนวิจิตรสุการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ ๑๙๐๐๐

๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘

เรื่อง แจ้งเลื่อนการประชุมการจัดทำและจัดเก็บหลักฐานการจบการศึกษา (แบบ ปพ. ๓)

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัด สพป.สมุทรปราการ ทุกโรงเรียน

อ้างถึง หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ ที่ ศธ ๐๔๑๑๔/ว๗๒๐
ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ ได้กำหนดจัดประชุม
การจัดทำและจัดเก็บแบบรายงานและหลักฐานการจบการศึกษา เป้าหมายคือครูผู้รับผิดชอบงานด้านจัดทำทะเบียน
การวัดและประเมินผลการศึกษา กำหนดจัดประชุม ระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมครูมุกดา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ รายละเอียดแจ้งแล้วนั้น

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้พัฒนาโปรแกรมบริหารสถานศึกษาสำหรับ
ประถมศึกษา(SchoolMIS)เพื่อจัดเก็บข้อมูลงานทะเบียนการวัดและประเมินผลทางการศึกษา สำหรับโรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา โดยกำหนดจัดอบรมการใช้โปรแกรมบริหารสถานศึกษาสำหรับ
ประถมศึกษา(SchoolMIS) ให้กับครูและบุคลากรผู้รับผิดชอบงานทะเบียนการวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา
ระดับโรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ ด้วยระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ
(Video Conference) ในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.

เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ จึงขอความร่วมมือโรงเรียน ดังนี้

๑. เลื่อนการประชุมตามหนังสือที่อ้างถึง จากเดิม วันที่ ๑๘-๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม
ครูมุกดา เปลี่ยนเป็น วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องดุสิตา โรงแรมมุกดาหาร แกรนด์ โฮเทล
๒. แจ้งข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานทะเบียนการวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา
ให้เข้าร่วมประชุมตามกำหนดการใหม่นี้ โดยให้นำเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา พร้อมสายไฟฟ้า ไปในวันประชุมด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายประมวล ตรูวรรณ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

โทร. ๐๘๗-๔๔๐๕๔๗๑